

Number 1 Soya Canxi thu hút giới trẻ với hương vị tuổi thơ

17:28 06/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Thức uống mang hương vị xưa luôn dễ dàng hấp dẫn vị giác của người dùng. Đặc biệt là vị sữa đậu nành thơm béo, mát lành. Nhưng để chinh phục được người trẻ năng động và hiện đại, thức uống này vẫn cần nhiều hơn thế.

Ở mỗi độ tuổi khác nhau, nhu cầu dinh dưỡng và thói quen ăn uống sẽ có sự khác biệt. Với các bạn trẻ hiện đại, họ luôn cần được bổ sung nguồn dinh dưỡng dồi dào, phong phú để đáp ứng nhịp sống hiện đại của công việc, học tập và các hoạt động giải trí khác. Tuy nhiên, phải bổ sung dinh dưỡng thế nào cho hợp lý và hợp khẩu vị lại là bài toán khó với nhiều người trẻ hiện nay.

Hiện nay người trẻ hiện đại luôn có những yêu cầu riêng cho mình khi lựa chọn thức uống, đồ ăn. Họ không còn lựa chọn tùy hứng và qua loa mà chú trọng vào yếu tố dinh dưỡng, thành phần, hương vị và hình thức đóng gói của sản phẩm. Bởi vậy, đôi khi những thực phẩm có độ phủ sóng nhưng hương vị và các yếu tố tiện lợi, giá trị dinh dưỡng không được thỏa mãn thì vẫn không hấp dẫn các bạn trẻ.



Thức uống chinh phục người tiêu dùng hiện nay phải thỏa mãn yếu tố hương vị, giá trị dinh dưỡng và sự tiện dụng.

Điều này cho thấy, người trẻ nói riêng và người tiêu dùng nói chung đã dần ý thức và nghiêm túc hơn trong việc lựa chọn các sản phẩm tiện lợi. Các sản phẩm tiện sử dụng - tiện mang đi - tiện chăm sóc sức khỏe và mang hương vị thân thuộc luôn được ưu ái lựa chọn.

Theo chia sẻ của Minh Ngọc (30 tuổi), nhân viên truyền thông ở Hà Nội, công việc nhiều, quỹ thời gian hạn hẹp nên để đảm bảo một chế độ dinh dưỡng theo hình thức tự chế biến, tự nấu ăn là điều rất khó. Để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thật tốt vào những lúc bận rộn, không thể chuẩn bị các bữa ăn gia đình, cô dành thời gian tìm hiểu thêm các thức uống tiện lợi, có thành phần dinh dưỡng cao.

“Tôi rất chú trọng vấn đề dinh dưỡng cho bản thân và cả gia đình. Tuy nhiên, vì thời gian eo hẹp, có khi bận rộn cả ngày nên rất khó để chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ. Sau này tôi tìm hiểu và lựa chọn thức uống tiện lợi để đảm bảo chế độ dinh dưỡng vào những lúc bận rộn. Khi lựa chọn tôi sẽ ưu ái những dòng sản phẩm có hương vị quen thuộc để vừa phù hợp với bố mẹ mà cũng vừa phù hợp với các con. Các sản phẩm sữa đậu nành tiện lợi đáp ứng được tiêu chí này của tôi, dinh dưỡng có, sự tiện lợi có và nhất là hương vị rất thân thuộc, thỏa mãn vị giác khi sử dụng”

, Minh Ngọc nói.

Không chỉ Minh Ngọc mà rất nhiều người tiêu dùng khác cũng chia sẻ, họ đề cao vấn đề hương vị và thành phần dinh dưỡng khi lựa chọn thức uống tiện lợi. Với họ, đồ uống quen vị mang đến sự thu hút, gợi nhớ. Ví dụ như sản phẩm sữa đậu nành sẽ gợi lại ký ức ngày xưa khi được bà, mẹ chuẩn bị những cốc sữa đậu nành tự làm thơm ngon. Với nhiều người đây chính là hương vị tuổi thơ mà dù đi đâu, sống ở đâu họ cũng muốn thưởng thức lại.



Number 1 Soya Canxi là thức uống dinh dưỡng tiện lợi được nhiều bạn trẻ chia sẻ cho nhau thời gian gần đây.

Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều người tiêu dùng tìm kiếm những dòng sản phẩm có thành phần sữa đậu nành nguyên chất như một cách lạc trôi về tuổi thơ. Sản phẩm sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi phiên bản chai cá tính vì thế nhanh chóng nhận được hiệu ứng tốt ngay khi vừa chạm ngõ thị trường đồ uống. Number 1 Soya Canxi thực sự giúp họ tìm lại hương vị xưa - thứ hương vị thân quen của thuở còn thơ bé. Sự béo ngậy, thanh mát bắt nguồn từ chính thành phần sữa đậu nành nguyên chất khiến ai uống lần đầu cũng phải thử thêm lần tiếp theo.

Sản phẩm đã thành công khi tìm được điểm chạm giữa thức uống mang hương vị tuổi thơ và kiểu dáng chai tiện lợi siêu cool. Sự kết hợp giữa nét hiện đại của hình thức và nét truyền thống của hương vị là một điểm cộng của Soya Canxi. Người tiêu dùng hiện đại vì thế có cơ hội tìm lại chút dư vị xưa mà không cần cầu kỳ pha chế, không tốn thời gian chuẩn bị.

Minh Ngọc tâm sự, sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi mang hương vị thân thương nhưng lột xác trong phiên bản chai tiện lợi. Vị thơm ngon và thanh mát được giữ trọn vẹn. Chưa kể, sản phẩm còn đáp ứng tiêu chí dinh dưỡng trong chăm sóc sức khỏe, bổ sung thêm canxi và tiện lợi mang đi xa. Bây giờ mỗi ngày đi làm hoặc tham gia các hoạt động bên ngoài, cô đều mang theo một chai sữa đậu nành Soya để sử dụng. Các thành viên khác trong gia đình cô cũng dần có thói quen này.



Number 1 Soya Canxi sản xuất từ đậu nành nguyên chất, giữ nguyên giá trị dinh dưỡng lẫn hương vị nhờ áp dụng công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic.

Có thể thấy, bằng một cách gợi nhớ ký ức rất đặc biệt, Number 1 Soya Canxi giờ đây đã trở thành thức uống ưu ái có mặt thường xuyên trong các bữa sáng hay bữa phụ của người tiêu dùng ở nhiều lứa tuổi. Dù là người trẻ đam mê xe dịch hay những người tiêu dùng làm văn phòng, sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi đều đáp ứng tốt nhu cầu bỏ túi mang đi, bổ sung dinh dưỡng và canxi đủ đầy cho một ngày làm việc và hoạt động liên tục.

Hành trình của Soya Canxi vẫn tiếp tục, người tiêu dùng vẫn được "chạm" vào hương vị tuổi thơ theo một cách cực chill tại cuộc sống hiện đại và nhộn nhịp này. Một sự lựa chọn thức uống phù hợp chính là khi bạn được thỏa mãn về mặt khẩu vị cũng như tiện lợi./.

Minh Đức

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/number-1-soya-canxi-thu-hut-gioi-tre-voi-huong-vi-tuoi-tho>